



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<b>โรคแอนแทรกซ์</b> -เสนอข่าว นายจีระศักดิ์ พิพัฒน์พงษ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมทีม ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และสิ่งชะลอการนำเข้าวัวและแพะจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านแนวชายแดนแม่สอดทุกจุด พร้อมประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชั่วคราวในรัศมี 5 กม.รอบจุดชำแหละสัตว์ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล รวม 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต.มหาวัน 7 หมู่บ้าน และ ต.แม่กุ 1 หมู่บ้าน มีสัตว์ในพื้นที่รวม 2,249 ตัว ให้กักสัตว์ในพื้นที่ควบคุมเป็นเวลา 21 วัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์ทุกตัว และเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเฝ้าดูสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงทุกตัวในระยที่ กำหนด หากพบสัตว์ตายแบบผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยทันที
ผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สคร.ที่ 2 ได้ติดตามประชาชนในหมู่บ้านที่รับประทานเนื้อแพะ และผู้สัมผัสโรคในหมู่บ้าน รวมถึงบุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ จำนวน 247 คน โดยให้ยารับประทานเพื่อป้องกันต่อเนื่อง 60 วัน และติดตามผลเฝ้าระวังโรค ขณะนี้ทุกคนปกติ ยืนยันว่าโรคแอนแทรกซ์ไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คน ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนก หากพบแพทย์เร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้ และในประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคนี้
กรมประชาสัมพันธ์	-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคนี้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ไม่สามารถติดจากคนสู่คนได้ และมียารักษา แต่ผู้ป่วยต้องได้รับยาเร็วและรักษาต่อเนื่องจนจบกระบวนการ ซึ่งใช้เวลานาน 60 วัน ทั้งนี้ ไทยเคยมีรายงานผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ครั้งแรก เมื่อปี 2503 และรายงานครั้งสุดท้ายที่พบคือ 17 ปีก่อนที่ จ.ตาก
ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	- เสนอข่าว นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด ยืนยันอาการผู้ป่วยแอนแทรกซ์ ดีขึ้นจนปลอดภัยแล้ว พร้อมแจกยาผู้ที่เคยสัมผัสทั้ง 247 ราย ทางรพ.รณรงค์ประชาชนไม่ให้กินเนื้อสัตว์ที่ป่วยตาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ให้บริโภคเนื้อที่ปรุงสุกจะปลอดภัยจากโรคทุกชนิด
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 5,7 thaiPBS TNN	<b>สมุนไพรรักษามะเร็ง</b> -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงข่าวว่า จากกรณีที่นายแสงชัย แหเลิศตระกูล แจกสมุนไพรให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งมานาน 12 ปี ปัจจุบันมีผู้ป่วยไปรับยามากกว่า 5,000 คนต่อเดือน ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และนายแสงชัย จะร่วมมือกันเพื่อศึกษาวิจัยตำรับยาดังกล่าวว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ รักษาโรคมะเร็งได้หรือไม่ เหมาะสมสำหรับมะเร็งประเภทไหน ระยะใด หากได้ผลดี จะพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบ และยาสำเร็จของตำรับต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ห้ามนายแสงชัยแจกยาที่เคยแจกกับประชาชน ทั้งนี้ สมุนไพรเป็นสารกึ่งยา ต้องมีกฎหมายเฉพาะ ซึ่งขณะนี้กรมฯ ได้ผลักดันกฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครอบคลุมการใช้ การผลิตสมุนไพร อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านนั้น นายแสงชัยได้ส่งเรื่องเข้ามาขอขึ้นทะเบียนเช่นกัน อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไป ด้าน นพ.ประโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่าการศึกษาจะใช้เวลา 3 เดือน โดยกรมฯ จะคัดกรองกลุ่มตัวอย่างคนที่เคยมารับยาจากนายแสงชัยขั้นต่ำ 2,000 คน ว่าเป็นมะเร็งชนิดใด ระยะที่เท่าไร และส่งข้อมูลต่อสถาบันมะเร็ง ส่วนกรมวิทย์ฯ จะตรวจด้วยหาสาเหตุยารอยดิ่ง ลิงปนเปื้อน และสารสำคัญในตัวยา ส่วนสถาบันมะเร็งฯ จะนำผลิตภัณฑ์มาทดลองกับเซลล์มะเร็งแต่ละชนิด หากผลวิจัยออกมาดีก็จะทำการวิจัยต่อไป นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงแนวทางการรักษามะเร็งที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ธรรมชาติบำบัด ว่า การรักษามะเร็งมักใช้วิธีผ่าตัดทำเคมีบำบัด เพราะหลักการแพทย์ของไทยสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาตามวิถีแพทย์แผนปัจจุบันมากที่สุด ส่วนการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัดเป็นการรักษาแบบ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ระดับประคอง มักใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้ว และเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ลดปวด ลดผลข้างเคียงจากการใช้เคมีบำบัด ฯลฯ เรียกว่าวิธีการรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก</p> <p>นายแสงชัย กล่าวว่า ได้แจกผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่มีใบรับรองแพทย์มานานกว่า 12 ปี โดยใช้ทุนของตัวเอง แจกให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย แต่ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งระยะแรกมาขอรับยา ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งระยะแรก อยากให้ปรึกษากับแพทย์แผนปัจจุบันก่อน ทั้งนี้ จากที่เข้ามา 12 ปี พบว่าได้ผลดีกับผู้ป่วยมะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเต้านม การศึกษาวิจัยต่อยอดครั้งนี้ น่าจะเกิดประโยชน์กับคนไทย และจะยังแจกผลิตภัณฑ์เช่นเดิม โดยในวันที่ 3 ธ.ค. เป็นครั้งแรกที่จะมีการทดลองระบบการแจกยาใหม่ โดยสแกนบัตรสมาร์ตการ์ดให้คู่มือ แล้วค่อยแจกผลิตภัณฑ์ สำหรับสูตรสมุนไพรมีส่วนประกอบสำคัญ คือ ข้าวเย็นเหนียว ข้าวเย็นใต้ ดอกพื้งกาสา เห็ดกระถินพินาน ร้าข้าวนาปี รังนก เป็นต้น โดยสมุนไพรต้องทำการอบและบ่มจนแห้ง นำมาผสมให้เข้าหากันโดยใช้เครื่องปั่น ก่อนนำไปบ่มนานกว่า 6 เดือน จากนั้นจึงบรรจุแคปซูล และใส่ซอง ๆ ละ 10 เม็ด ผ่านขบวนการดูความชื้น ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว ตูจะวิ่งอีกครั้งในวันที่ 30 พ.ย. โดยใช้เส้นทาง อ.หัวหิน มุ่งหน้า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ยอดบริจาคล่าสุดอยู่ที่ 364 ล้านบาท ด้าน นายชายชาญ ไบมงคล ศรีเอทีพีโครงการก้าวคนละก้าวฯ กล่าวว่า เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บระหว่างวิ่ง ผู้ที่จะมอบเงินบริจาค ควรมอบให้คณะนักวิ่งที่ถือธงทุกคน ส่วนการให้กำลังใจดู ขอให้แต่ละมีระหว่างวิ่งหรือปรบมือให้กำลังใจ กรณีดูเข้าไปรับเงินจากผู้สูงอายุหรือคุยกับนักเรียน ขอให้ประชาชนอย่าเข้าไปห้อมล้อม เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก และขอให้ทุกจังหวัดดูตัวอย่างการต้อนรับของชาวมุขพร และชาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>ด้าน นายพนพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่า ชาวหัวหินเตรียมต้อนรับทูน่าช่วงวิ่งจากทราอาร์ นำ หัวหิน ผ่านวังไกลกังวล ระยะทางประมาณ 6 กม. โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โครงการอย่างเข้มงวด ทั้งการเซลฟี่และการบริจาคเงินสมทบเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ</p> <p>-ที่ลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม แลงข่าวเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวฯ โดยมีนางจริพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเทพผดุงพร กะทิสำเร็จรูปตราชาวเกาะ เป็นตัวแทนชาวนครปฐมประเดิมบริจาคเงิน 10 ล้านบาท เพื่อเตรียมมอบให้กับทูน่าในวันที่วิ่งผ่าน จ.นครปฐม ประมาณต้นเดือน ธ.ค.</p> <p>-นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคเข้าร่วมโครงการก้าวคนละก้าวฯ ยอดล่าสุดได้กว่า 6.5 ล้านบาทแล้ว เตรียมมอบให้กับทูน่าช่วงวิ่งผ่านสุพรรณบุรี</p> <p>-นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนวิ่งเพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวฯ โดยนำไปสเตอร์ภาพเหมือน ตูน่า มารีน่าเพื่อสร้างสีสันด้วย</p> <p>-จ.นครราชสีมา ร.อ. สมจิตร จงจอหอ เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น การกุศล ในวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 07.00 น. ณ จุดสตาร์ทหน้าเซเว่นฯ กม.4 ถนนธนรัชต์-ทางขึ้นเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อนำเงินมอบให้กับรพ.ปากช่องนานา และสมทบทุนในโครงการก้าวคนละก้าวฯ</p> <p>-นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด นำข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา เดินวิ่งเพื่อรับเงินบริจาคสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวฯ ได้ยอดเงินทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท</p> <p>-เสนอสรุป กล่าวถึงการดูแลสุขภาพของทูน่าในการวิ่งโครงการก้าวคนละก้าวฯ จะมีพล.ต.นพ.พีระพล ปกป้อง ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ทูน่าวิ่งต่อหรือต้องหยุด โดยทูน่ามีการฟิตซ้อมมาหลายปีแล้ว และทดสอบการวิ่งวันละ 50 กิโลเมตร ระหว่างวิ่งมีทีมรถพยาบาล 3 คัน คันแรกเป็นรถพยาบาลระดับสูงจากรพ.พระมงกุฎเกล้า คันที่ 2 เป็นรถของรพ.ในพื้นที่รพ. 11 แห่งที่จะได้รับการบริจาค และคันที่ 3 เป็นรถจากรพ.ของกองทัพบก ส่วนหลักในการพิจารณาจะดูอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกาย อัตราการหายใจ ความดัน ปริมาณปัสสาวะ และความเข้มข้นของปัสสาวะ สิ่งที่ต้องห่วงที่สุด คือ อาการสลายของกล้ามเนื้อ ซึ่งจะต้องมีการเจาะเลือดตรวจ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวาย ซึ่งการเซลฟี่มีส่วนที่จะส่งผลให้กล้ามเนื้อที่ถูกฝึกมาได้รับบาดเจ็บได้ เนื่องจากถูกเบรกและทำท่าทางที่ผิดปกติ ดังนั้น ทุกคนน่าจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อทูน่าไปถึง</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>แม่ชีคีนสนีย์ป่วยมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว แม่ชีคีนสนีย์ เสถียรสุด แลงข่าวว่า เริ่มมีอาการเจ็บในช่องท้องก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมาและเจ็บอย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย	ต่อเนื่อง แพทย์พ.ศิริราชตรวจพบก้อนเนื้อ 2 ก้อน ขนาด 10 ซม. และวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในระยะลุกลาม ให้รักษาด้วยการรับประทานยา และดูแลตัวเอง โดยปฏิบัติตัวและทานยาตามแพทย์สั่ง ร่วมกับวิถีธรรมชาติบำบัด หลังตรวจอีกครั้ง ก้อนเนื้อขนาดเล็กลงเหลือ 3 ซม. และ 1 ซม. จนล่าสุดแทบมองไม่เห็น พร้อมทั้งแนะนำผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็ง ให้มีสติเพื่อใช้ชีวิตอย่างปกติ ที่สำคัญต้องคุยกับตัวเองหรือภรรยาจิต ปรับสภาพการทำงาน การกินอยู่ เพราะมะเร็งไม่ใช่เรื่องของกรรมเก่า แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิต
คมชัดลึก	<p><b>ภาษีน้ำหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว จากการเก็บภาษีน้ำหวานเพิ่มขึ้นในอัตรา 2% ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2560 ทำให้น้ำหวานทุกยี่ห้อขึ้นราคา ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ประธานเครือข่ายไม่กินหวาน เชื่อว่า ผู้บริโภคน่าจะปรับพฤติกรรมลดหวานลงได้ ได้เตรียมศึกษาว่ามีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดขึ้นหลังจากการปรับราคาหรือไม่ อย่างไรดี มาตรการขึ้นภาษีน้ำหวานไม่ครอบคลุมเครื่องดื่มรสหวานที่ชงขายเอง ซึ่งเรื่องนี้ได้ผลักดันมาตรการลดขนาดของน้ำตาล และจากการพูดคุยกับร้านขายเครื่องดื่มในสถาบันอุดมศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีการปรับสูตรลดหวานเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ยังทำงานร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศในโครงการโรงเรียนอ่อนหวาน โดยให้ระดับความหวานในเครื่องดื่มไม่เกิน 6-10% ส่วนร้านขายเครื่องดื่มตามท้องถนน ที่ผ่านมาสำรวจร้านเครื่องดื่มบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พบระดับน้ำตาลสูงมากกว่า 20 กรัมต่อแก้ว จะณรงค์ให้ผู้บริโภคมีข้อมูล หลังจากนั้นเชื่อว่าทั้งผู้บริโภคและผู้ค่าน้ำหวานจะปรับตัวและมีทางเลือกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>น้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้มอบหมายให้รพ.จิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตใน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สงขลา จัดทีมจิตแพทย์เอ็มเคีทวางแผนให้บริการร่วมกับรพ.ต่าง ๆ ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพกายและใจ อาทิ การพักผ่อนให้เพียงพอ มองโลกในแง่ดี พลิกวิกฤติน้ำท่วมให้เป็นโอกาสดี ๆ ในครอบครัว ห้ามดื่มแอลกอฮอล์แก้เครียด ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยควรยึดหลักผืนกกำลัง เสริมแรงใจ ขอขอบคุณ การเชิ่ร์กัน และปลอดภัยไว้ก่อน ช่วยลดเครียดสะสมจากการทำงานได้</p>
สยามรัฐ	<p><b>เตือนสถานพยาบาลเปิดคอร์สศัลยกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานพยาบาลบางแห่งเปิดอบรมคอร์สศัลยกรรมเสริมความงามให้ผู้สนใจ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถกระทำได้ จนกว่ากฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ หากพบจะสั่งให้ระงับการอบรม แต่หากฝ่าฝืนลักลอบเปิดต่อ จะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปิดสถานพยาบาลชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<p><b>ภัยยาปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เผยว่า ราวร้อยละ 10.5 ของยาที่มีการซื้อขายในตลาดในประเทศกำลังพัฒนา เป็นยาปลอมหรือยาต่อยคุณภาพ โดยมักเป็นยาที่มีสัดส่วนหรือประเภทของตัวยาที่ไม่ถูกต้อง เป็นยาที่ไร้ผล หรือเป็นยาที่เก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้องจนทำให้เสื่อมคุณภาพ ซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้กำลังเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจยาที่ซื้อขายกันง่ายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต</p>
มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>โซนนิ่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า 80 สถาบัน และภาคีเครือข่ายงดเหล้า จัดเวทีวิพากษ์ “บทเรียนสังคมไทย...เมื่อห้างใหญ่จับมือทุนน้ำเมาเขย่าโซนนิ่ง” โดย นายรัฐิธิชัย ดั่งกลาง แกนนำเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า กรณีห้างใหญ่ใน จ.นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งใกล้สถานศึกษาพยายามขอให้ร้านค้าภายในห้างสามารถขายเหล้าเบียร์ได้ และมีการเผยแพร่กำหนดการจัดลานเบียร์ยี่ห้อดัง เครือข่ายเยาวชนฯ ได้ไปยื่นหนังสือคัดค้านและให้ข้อมูลกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก คณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สนช. กระทรวงมหาดไทย รวมถึงนายกรัฐมนตรี</p> <p>นายดำเกิง โฉทอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของการโซนนิ่ง คือ นักศึกษาที่พกในหอพักไม่ได้ไปซื้อเหล้าจากร้านสะดวกซื้อหรือร้านเหล้าโดยตรง แต่ซื้อจากร้านขายของชำ ร้านส้มตำ หรือร้านอาหาร ที่ไม่ได้จำกัดเวลาในการขาย และมีการส่งแบบดิลิเวอรี่อีกด้วย</p> <p>นายอาคม อ่วมสำอางค์ ผู้แทนกรมสรรพสามิต ยืนยันว่า ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใหม่ในเขตโซนนิ่งได้ ตามหลักการคือ ร้านใหม่ต้องไม่เพิ่ม ร้านเดิมต้องทำตามกฎหมาย หากพบว่ามีกรขายเหล้าเบียร์ในเขต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โซนนึงโดยผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งขัดกับคำสั่งของ คสช.22/2558 เครือข่ายฯ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที มีโทษปรับ 20,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี และหากเจ้าหน้าที่มีการออกใบอนุญาตให้รายใหม่ จะมีโทษทางคดีอาญาเช่นกัน</p> <p>ด้าน นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า 80 สถาบัน ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเรื่องร้านอาหารรอบสถานศึกษา และขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ยอมให้มีการลดเขตโซนนึงตามที่ห้างดังกล่าวขอ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p>	<p><b>วิกฤติโลกร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นฯ ร่วมกับ “กรุงเทพธุรกิจ” จัดเสวนาปัญหาสภาวะโลกร้อน ภายใต้หัวข้อ “วิกฤติ 2 องศา วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติสังคม” เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันหาทางออกจากปัญหาดังกล่าว</p> <p>ประเสริฐสุข จามรมาน ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศติดอันดับ 21 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน รองลงมาคือ อินโดนีเซีย หากไม่ควบคุม อีก 80 ปีข้างหน้า อุณหภูมิในประเทศไทยจะอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียส ซึ่งอันตรายอย่างยิ่ง</p> <p>ส่วนผลกระทบต่อด้านสาธารณสุข นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย มองว่า หากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 2 องศาจริง จะมีปัญหาโรคร้ายตามมา โดยเฉพาะยุคที่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้น จะมีการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ขณะที่มนุษย์จะมีการเจ็บป่วยมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่เสี่ยงเกิดอาการชักได้ง่าย ส่งผลต่อการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ทุกภาคส่วนจึงต้องมีมาตรการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการเฝ้าระวัง การเตรียมวัคซีน การเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณสุข ทั้งสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ</p>
<p>M2F</p>	<p><b>กระเช้าสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สสส. เชิญชวนคนไทยส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารโอท็อปเพื่อสุขภาพ จากร้านชื่อดังทั่วประเทศรวม 32 รายการ ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>สิทธิคนไร้บ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส. ไทยพีบีเอส มูลนิธิกระจกเงา และหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะและเสวนาหัวข้อ “เพื่อสิทธิ เพื่อชีวิต คนไร้บ้าน” โดยกล่าวถึง ประเด็นคนไร้บ้านที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน ทำให้ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล ด้านตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงา ระบุว่าน่าจะมีระบบใหม่แทนการใช้เอกสารในการระบุตัวตน เช่น ตรวจดีเอ็นเอ ใช้ลายนิ้วมือ สแกนม่านตา</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>เยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล</b></p> <p>-เสนอข่าว การประกาศผลนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล ประจำปี 2560 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายพนิต จันทรวงศ์ สนใจเกี่ยวกับระบบประสาทจิตวิทยา, นายนิพัฏฐ เจริญงาม สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่อการกินวิตามินดีเสริมและจุลชีพในระบบทางเดินอาหาร, น.ส.สุชานันท์ กาญจนพงศ์ สนใจการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาฐานข้อมูลของผู้ป่วยสมองเสื่อมในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นนักศึกษาจากม.มหิดล ส่วนน.ส.ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจการพัฒนากระบวนการบริการการป้องกันโรคอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ และนายภิม ธาระสมบัติ ม.เชียงใหม่ สนใจเรื่องการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยในชุมชนชนบทโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยทั้งหมดจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชนที่ต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี</p>
<p>Local Press Release</p>	<p><b>ค้นหาผู้ป่วยมาลาเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว สคร.10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร AFRIMS สสจ.ศรีสะเกษ และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยโรคมาลาเรียเชิงรุก ในพื้นที่ อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ และ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ รวม 9 หมู่บ้าน โดยจับยุงเพื่อศึกษาทางด้านกีฏวิทยาในหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อทำการรักษาโดยเร็ว ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย รวมทั้งสนับสนุนการรักษา ยากันยุง และมุ้งชุบสารเคมี แก่หน่วยงานในพื้นที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามกีฬา	<p><b>รพ.อาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานลงนามประกาศนโยบาย “โครงการ รพ.อาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่” ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย โดยมีรพ.เป็นฐานส่งเสริมด้านการดำเนินงาน และรับซื้อผักผลไม้ปลอดสารเคมีจากเกษตรกร เพื่อขยายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>เชียงใหม่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นางกุลวดี สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สสจ.เชียงใหม่เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ประจำ จ.เชียงใหม่ และในพื้นที่ 25 อำเภอ เน้นดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนการกินยาแบบมีพี่เลี้ยง มีกระบวนการให้การปรึกษา การส่งเสริมด้านโภชนาการ การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม และจัดให้มีการจัดการผู้ป่วยแต่ละราย ที่พร้อมให้การดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยได้ทุกวัน เพื่อให้มีอัตราความสำเร็จการรักษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>รพ.ร้อยเอ็ดเปิดหน่วยรังสีรักษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชยันต์ ศิริมาศ รองผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดหน่วยบริการรังสีรักษา พร้อมให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเครื่องฉายรังสี (Linear Accelerator) ชนิด 3 มิติ ณ ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์ รพ.ร้อยเอ็ด โดยมี นพ.ปิ๊ด ทั้ไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล จนท. ร่วมพิธี</p>
ไทยรัฐ	<p><b>รพ.นางรองได้พื้นที่สร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่ม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพดล พิษณุวงษ์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.นางรอง ระบุว่า ได้ทำหนังสือยื่นต่อ ผบ.มทบ.26 เพื่อขอใช้พื้นที่สระน้ำสาธารณะหลังรพ.นางรอง ประมาณ 15 ไร่ เพื่อนำมาสร้างอาคารเพิ่มเติม เนื่องจากมีคนไข้เข้ามารักษาวันละกว่า 1,000 คน และได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่สร้างอาคารรพ.ได้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<p><b>ภาวะสมองเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว วารสารด้านการแพทย์เผยผลการวิจัยเรื่องภาวะสมองเสื่อม จากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 812,000 คน พบว่า การมีชีวิตคู่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อม โดยผู้ที่ไร้คู่อยู่เพียงลำพังมีความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 สันนิษฐานว่าเป็นผลมาจากปัจจัยในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทั้งการใช้ชีวิตอย่างใส่ใจสุขภาพและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม</p>
เดลินิวส์ สัปดาห์ที่ 1	<p><b>ความปลอดภัยทางอาหาร</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการรับประทานอาหารเมนูยิ่งแปลกยิ่งมีลัทธิเสี่ยงสูงและเป็นอันตรายต่อร่างกาย การเลือกซื้ออาหารต่างๆ รวมถึงอาหารประเภทกระป๋อง ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย มีเครื่องหมาย อย. และยึดหลัก 3 ป. คือ ป.ประหยัด ป.ประโยชน์ และ ป.ปลอดภัย</p>
มติชน	<p><b>หุ่นยนต์ช่วยหัวใจทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมวิศวกรและแพทย์ ม.ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหุ่นยนต์ชนิดนุ่มนวลสำหรับใช้ผ่าตัดฝังไว้ในร่างกายผู้ป่วย เพื่อช่วยในการบีบรัดตัวของหัวใจ ทำให้สามารถสูบน้ำโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติ โดยอยู่ในขั้นตอนการทดลองในสัตว์</p>
M2F คอลัมน์ IN BRIEF คมชัดลึก เดลินิวส์	<p><b>รัฐวิगतอเรียผ่านกฎหมายการุณยฆาต</b></p> <p>-เสนอข่าว สภาผู้แทนราษฎรของรัฐวิगतอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีชีวิตเหลืออยู่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถร้องขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยการุณยฆาต ซึ่งจะได้รับยาสำหรับจบชีวิตภายใน 10 วันหลังจากร้องขอ โดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปี 2019</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคคอติบในเมียนมา</b></p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาตั้งแต่เดือน ส.ค. ทำให้มีชาวโรฮีนจาอพยพไปยังบังกลาเทศแล้วกว่า 620,000 คน ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เตือนถึงความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคคอติบ หลังผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งที่คาดว่าติดเชื้อ หลบหนีไประหว่างการรักษา และมีรายงานผู้ติดเชื้อจากค่ายที่พักจุดเดียวกันเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มผู้อพยพชาวโรฮีนจามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากไม่เคยได้รับวัคซีน</p>
มติชนออนไลน์	<p><b>มลพิษลดคุณภาพสเปิร์ม</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมวิจัยจาก Chinese University of Hong Kong เผยแพร่ผลวิจัยผ่านวารสารวิชาการเวชศาสตร์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สิ่งแวดล้อมและอาชีพะ โดยศึกษาวิจัยด้วยการสังเกตการณ์ประเมินคุณภาพสเปิร์มในผู้ชายเกือบ 6,500 คน อายุระหว่าง 15-49 ปีควบคู่ไปกับการตรวจวัดระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในประเทศไต้หวัน ระหว่างปี 2001 ถึงปี 2014 พบว่า มลภาวะในอากาศเชื่อมโยงกับคุณภาพของสเปิร์ม ทั้งในแง่ของรูปร่างและขนาด ส่งผลให้ความสามารถในการเจริญพันธุ์ของผู้ชายลดลง เป็นปัญหาใหญ่ในทางสาธารณสุข เนื่องจากนำไปสู่ภาวะไม่เจริญพันธุ์ในคู่แต่งงาน</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch